

สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีชาวสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทุกท่าน นับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันกระผมได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ในการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากร

สาธารณสุขและความร่วมมือของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแนวปฏิบัติหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะPost-pandemic โดยปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ลำดับที่ 57 นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิดประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ อย่างไรก็ตามมาตรการ 2 U อันได้แก่ Universal Vaccination การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล ยังคงเป็นแนวทางที่ต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป และในการเตรียมความพร้อมปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข ตามนโยบาย 3 พอ (ยาพอ หมอพอ เตียงพอ) เพื่อความมั่นใจของประชาชนชาวพิจิตรต่อระบบบริการสุขภาพสืบไป

ท้ายนี้กระผมในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทกับการทำงานในปีที่ผ่านมาจนบรรลุผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ทั้งขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ให้ออกไปอย่างราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป

(นายอดิสรณ์ วรรณนะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บรรณาธิการแถลง



วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 6 เรื่อง อันประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

- 1) การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
- 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
- 3) ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนการดูแลตนเองต่อความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- 4) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลชุมชนแสง บทความประเภท รายงานผู้ป่วย จำนวน 1 เรื่อง คือ

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และบทความพิเศษ จำนวน 1 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในจังหวัดกำแพงเพชร

ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการสละเวลาอ่าน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความ เพื่อความสมบูรณ์ของบทความซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจสืบไป

(ดร.ธานี โชติภักคาม)
บรรณาธิการ